

พฤษา เรียลเอสเตท มุ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งใน ใจลูกค้า และ Top 10 ในเอเชีย ประกาศวิสัยทัศน์ ใหม่พร้อมปรับองค์กร ดึงสุดยอดผู้บริหารมืออาชีพ “เลอศักดิ์ จุลเทศ” เสริมทัพ

พฤษา เรียลเอสเตท ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ “มุ่งมั่นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า” พร้อมเปิดตัว “เลอศักดิ์ จุลเทศ” อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นั่งตำแหน่ง “รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ” เสริมศักยภาพองค์กรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการชั้นเลิศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า



นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกคนรอบครัวได้สัมผัสกับความสุขและความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดพันธกิจใหม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกราย เต็มเต็มทุกความฝันให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกคนรอบครัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมพฤษาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมและดีเอ็นเอของพนักงานพฤษาทุกระดับ โดยโฟกัสที่ลูกค้าเป็นสำคัญ สร้างสรรค์นวัตกรรมบ้านและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และสร้างความประทับใจแก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อไป”

“สำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ ถือเป็นเตรียมความพร้อมการบริหารธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับที่อยากเป็นเจ้าของบ้าน จึงมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตาม Segment ของบ้าน ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมบ้านและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของพฤษภาคม ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง **“นาย เลอศักดิ์ จุลเทศ”** ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะที่เป็นผู้ บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในการบริหารองค์กรระดับชั้นนำ (Professional Outside Industry) มาบริหารจัดการและเสริมศักยภาพองค์กรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายทองมา กล่าวเสริม

ด้าน **นายเลอศักดิ์ จุลเทศ** รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็น เกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพฤษภาคม เรียวเอสเตท ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา พฤษภาคม เรียวเอสเตท ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนารูปแบบของบ้านตอบสนองความต้องการของพี่น้อง ประชาชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง รูปแบบ คุณภาพ และดีไซน์ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งผมมีความพร้อมที่จะนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ในภาคการเงินการธนาคาร และทั้งด้านการบริหารองค์กรมาช่วย เสริมให้กองทัพพฤษภาคม เรียวเอสเตท รักษาระดับการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาด real sector โดยคาดหวัง ว่าในที่สุดพี่น้องประชาชนทุกคนที่ฝันอยากมีบ้านจะสมหวังเพราะได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น”